

Thư Chúc Tết Xuân Ất Tỵ 2025

Trần Bảo Ngọc

Viện trưởng

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

*Thân gửi toàn thể Cán bộ, Viên chức và
Người lao động Viện Khoa học và Công
nghệ Giao thông Vận tải yêu quý!*

Một mùa xuân mới lại về, mang theo những hy vọng và khát khao đổi mới. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí và gia đình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất: Sức khỏe dồi dào, Hạnh phúc viên mãn, Thành công vững bền!

Năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, ghi dấu ấn với những bước tiến quan trọng trong các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các hoạt động đào tạo, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giao thông vận tải. Những nỗ lực bền bỉ của các đồng chí không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Viện, mà còn đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của ngành Giao thông vận tải, đất nước.



Thư Chúc Tết Xuân Ất Tỵ 2025

Xuân mới 2025 mang đến những cơ hội và những thách thức mới; đòi hỏi chúng ta tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm. Đổi mới không chỉ là mục tiêu mà còn là sứ mệnh để chúng ta góp phần xây dựng một nền giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng đến tương lai. Tôi tin rằng với trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết của toàn thể đội ngũ, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tạo nên những thành công mới trong các hoạt động nghiên cứu khoa học; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành giao thông vận tải (đặc biệt phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam); cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn chất lượng cao và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Chào đón năm mới, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ của các đồng chí trong suốt hành trình vừa qua. Hãy cùng nhau bước sang một năm mới với niềm tin vững chắc và quyết tâm mạnh mẽ.

Kính chúc các đồng chí và gia đình một năm mới Tài lộc sung túc, Sức khỏe an khang, và Niềm vui trọn vẹn! Chào thân ái!

Trần Bảo Ngọc
Viện trưởng
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

